



'กรม.' แต่งตั้งชรก.

บิกข้างคุมดับไฟใต้ 'จิรัฐม' ผาด'ขบ.' 'สรวุฑ' อธิบดีทล.

กรม.ไฟเขียวแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหลายกระทรวง "คลัง"โยกย้าย 7 ข้าราชการ "ยุทธนา-ภูมิศักดิ์" ผาดอธิบดีตามโผ กม.นาคมนัด "สรวุฑ" นั่ง ทล."จิรัฐม"คุม

ต่อ : กรม. - หน้า 11

กรม.

"ขบ." ขณะที่ "บิกข้าง" นั่งหัวหน้าผู้แทนพิเศษแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ่วงอีก 6 คนชุดใหม่ ส่วน "พปชร." ได้อีก 2 แก้อั้วข้าราชการการเมือง

เมื่อวันที่ 3 กันยายน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(กรม.)ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงภายในหน่วยงานกระทรวงต่างๆ ข้าราชการการเมือง รวมถึงแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ดังนี้ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เสนอแต่งตั้ง นายฤทธิ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติและอาชญากรรมข้ามชาติ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.นายชเรศ ภิรมย์นัยวิวงศ์ เลขาธิการสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2.นายไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3.นายณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ และ 4.นาย योगยศ ธรรมวุฒิ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

กระทรวงการคลัง จำนวน 7 ราย ได้แก่ 1.นายยุทธนา หิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์ 2.นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง 3.นางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา รัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ 4.นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 5.นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาฐานภาษี กรมสรรพากร ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ 6.นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และ 7.นายวิจักขณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา และบริหารการจัดเก็บภาษี กรมศุลกากร ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

เป็นต้นไป

กระทรวงคมนาคม จำนวน 7 ราย ได้แก่ 1.นายพีระพล ดาวรสูกเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม 2.นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ 3.นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 4.นายสมัย โชติกุล รองปลัดกระทรวงฯ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 5.นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า 6.นายจิรัฐม วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงฯ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ 7.นายสรวุฑ ทรงศิริไค อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 7 ราย โดยมี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล เป็นหัวหน้าผู้แทนพิเศษ รัฐบาล พล.อ.จำลอง คุณสงค์ เป็นรองหัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล ส่วนผู้แทนพิเศษรัฐบาล อีก 5 คน ได้แก่ 1.พล.อ.ปราการ ชลยุทธ 2.พล.อ.วิวรรณ ภิรมย์ภาคย์ 3.พล.อ.มณี จันท์ทิพย์ 4.นายจักรพงษ์ จักราคม และ 5.นายจันต์ เหมือนด้า

โดยผู้แทนพิเศษฯ จะทำหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลาง กับหน่วยงานในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดการบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานงานกับรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาจังหวัด



ชายแดนภาคใต้ มีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และประสานงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆ ในการเชื่อมโยงงานให้เกิดการบูรณาการและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านความมั่นคง นโยบายการบริหาร และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้ง ข้าราชการการเมือง 2 ราย ได้แก่ 1.นายแสนศักดิ์ ศิริพานิช อดีตหัวหน้ายุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ภาคใต้ ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและ 2.นางรัชณี พลชัย อดีตผู้สมัคร สส.เขต 2 จ.ร้อยเอ็ด ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่กรม.มีมติเป็นต้นไป